

# SPU : ประดับบำและป้ายชื่อ!! สร้างความภาคภูมิใจ นศ.การจัดการความปลอดภัยการบิน ว.การบินและ คมนาคม ม.ศรีปทุม



SPU : ประดับบำและป้ายชื่อ!! สร้างความภาคภูมิใจ นศ.การจัดการความปลอดภัยการบิน ว.การบินและคมนาคม ม.ศรีปทุม

วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีประดับบำเลื่อนชั้นปีและป้ายชื่อแก่นักศึกษา สาขาการจัดการความปลอดภัยการบิน เพื่อให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในเครื่องแบบ ตนเองและสถาบัน อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยการบินและคมนาคม โดยมี รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธี ณ ห้อง Auditorium 1 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. (บางเขน) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560

พล.อ.อ.พิชพร กลิ่นเฟื่อง คณบดีวิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า การจัดพิธีอันทรงเกียรติ แก่นักศึกษาสาขาการจัดการความปลอดภัยการบิน วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม "พิธีประดับบำเลื่อนชั้นปีและป้ายชื่อแก่นักศึกษา" ประจำปี 2560 นั้นก็เพื่อต้องการให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในเครื่องแบบ ตนเองและสถาบัน อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยการบินและคมนาคม ลูกSPUทุกคนและจะได้ถือปฏิบัติเป็นประเพณีของนักศึกษาวิทยาลัยการบินและคมนาคมสืบต่อไปเพื่อเป็นเกียรติและศักดิ์ศรี โดยในพิธีดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดีและอาจารย์กฤษฎ กาญจนภา ผู้ช่วยอธิการบดีประจำสำนักงานอธิการบดีและกรรมการสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย พล.อ.อ.พิชพร กลิ่นเฟื่อง คณบดีวิทยาลัยการบินและคมนาคม รวมถึง น.อ.ดร.วุฒิกัทธ จันทรสาร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและหัวหน้าสาขาการจัดการความปลอดภัยการบิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมเป็นเกียรติ และทำการประดับบำและมอบป้ายชื่อให้นักศึกษาสาขาการจัดการความปลอดภัยการบิน วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุมด้วย

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม

โทร. 0-2579-1111 ต่อ 1285,1286 โทรสาร 0 2579 1111 ต่อ 1286

อีเมล : [admissions@spu.ac.th](mailto:admissions@spu.ac.th) เว็บไซต์ <https://www.spu.ac.th/fac/asf/th/programs.php>

หรือติดตามกิจกรรมต่างๆได้ที่ <https://www.facebook.com/ATSPU/>

หรือเยี่ยมชมวีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ที่ <https://www.youtube.com/user/SPUFriends>

#SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #SPUสร้างผู้ประกอบการ  
#วิทยาลัยการบินและคมนาคมSPU